

แรงดีไม่มีตก! สาวก “กร-หือค” แห่งบิลด์ฟ้า ร่วมงาน “Together with me warm up party” ฟีนก ว่านี่ไม่มีอีกแล้ว



ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับ กิจกรรม “Together with me warm up party” รอบพรีเมียร์ ณ โรงภาพยนตร์ ควอเทียร์ ซีเนออาร์ต ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เมื่อวันก่อน จัดขึ้นโดย บริษัท ทีวี ธันวาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ LINE TV เอาใจเหล่าสาววายแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยการดึงนักแสดงนำจากซีรีส์ร้อน “Together with me the next chapter” อาทิ “แม็กซ์-ณัฐพล, ตูลย์-ภากร, แมงมุม-พิมพ์นิชกุล, โทโมะ-วิศว, ซีเกมส์-ศุภวิชญ์, หย่อมกี้-กลมวัชรธรรม” และนักแสดงอื่นๆ อีกมากมาย มากระตูกต่อมจิ้นให้ฟินเวอร์ งานนี้พูดได้เลยว่าจังหวะเวลามันใช่ อะไรๆ ก็ช่างประจวบเหมาะลงตัว เห็นที่ว่าทั้งแฟนคลับชาวไทยและชาวต่างชาติที่บิลด์ฟ้ามาไกลขนาดนี้ ได้ฟินกันตัวแตก โดนใจอย่างจึ้งและปังอย่างที่สุด

ซึ่งกิจกรรมภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และความประทับใจที่ส่งตรงจากเวที มีทั้งการพูดคุย ทักทาย เสมือนเป็นการเติมไฟรักอุ่นเครื่องให้เหล่าแฟนคลับได้กลับมาสู่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่ผ่านมา พร้อมเปิดฉากเริ่มต้นกิจกรรม ด้วยการรับชมซีรีส์ “Together with me the next chapter” ในตอนแรกก่อนใคร โดยในภาคนี้จะเป็นการกลับมาปิดฉากบทสรุปความรักของทุกคู่ในเรื่อง ที่อาจจะจุดเริ่มต้นหรือจุดจบของความสัมพันธ์ และไม่หยุดยั้งที่จะสร้างความฟิน ด้วยลีฟซีนแบบร้อนผ่าจัดหนักจัดเต็ม อัดแน่นไปด้วยความสนุกครบรส ทำเอาแฟนคลับที่ตั้งหน้าตั้งตาอารการกลับมาของภาคต่อเรื่องนี้เคลิบเคลิ้ม จิ้น ฟิน แถมกรี๊ดสลบไปอีกเท่าตัว และไม่ทำให้เหล่าสาวกต้องผิดหวังแน่นอนเพราะพลังความเป็นชายบวกชายของนักแสดงนำนั้นสามารถเพิ่มฐานแฟนคลับบับหัวใจแฟนละครไปได้อย่างง่ายดาย ต่อด้วยกิจกรรมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษกับการลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ขึ้นไปร่วมเล่นเกมบนเวทีและได้อยู่ในอ้อมกอดของศิลปินที่รักอย่างใกล้ชิด โดยนอกจากนี้หลังจบกิจกรรมตลอดสี่ชั่วโมงเต็ม ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ สนุกสนาน เต็มอิม อยากให้จัดแบบนี้อีกบ่อยๆ เลยทีเดียว! เรียกได้ว่าการันตีความรักที่แฟนๆ มอบให้ว่ายังคงกรุ่น ทั้งแหกกันมาแน่นโรงภาพยนตร์ ทำให้บรรดานักแสดงของเราหายคิดถึง และขอเตือนก่อนเลยว่า...เตรียมหัวใจไว้ให้ดีๆ บทสรุปซีรีส์ “Together with me the next chapter” ครั้งนี้จะฟิน จิ้น จนหมอนขาด หรือจะดราม่าน้ำตาท่วมจอ พลาดไม่ได้สักตอน ไปชมพร้อมกันทุกวันพุธ เวลา 20.00 น. บน LINE TV จุดนี้ มีแต่จะโดนเสน่ห์ของพวกเขามัดใจไว้จนอยู่หมัด!!!